

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN MISSISSIPPI

**CHƯƠNG TRÌNH GIA GIẢM CHO
NHÓM NGƯỜI TRẢ TIỀN ĐIỆN VÀ BẢO HIỂM GIÓ**

TU CHÍNH 3 cho CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHỤC HỒI

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN MISSISSIPPI

GIA GIẢM CHO NGƯỜI TRẢ TIỀN ĐIỆN VÀ BẢO HIỂM GIÓ

Nhìn Tổng Quát

Đạo Luật về Thích Nghi Bộ Quốc Phòng, Tài Niên 2006 (Department of Defense Appropriations Act), (H.R. 2863) gồm có \$29 tỷ dành cho nhu cầu đặc biệt do Bão Katrina gây ra không được Đạo Luật Stafford trang trải. Số \$29 tỷ này dành tài trợ hoạt động trong Mississippi, Louisiana, Alabama, và Florida để giúp đỡ từ các gia chủ đến dịch vụ xã hội, tái thiết cơ sở liên bang trong vùng bị ảnh hưởng (như đê, bệnh viện VA), giúp các tiểu bang đã ung cấp nơi cư ngụ cho người di tản, và bồi hoàn trường mục các cơ quan liên bang đã tham gia vào việc phục hồi (như Bộ Quốc Phòng). Do đó, không phải tất cả số \$29 tỷ sẽ được chi cho Mississippi, Louisiana, Alabama, và Florida. Việc giúp đỡ bổ túc sẽ được cung cấp qua các văn kiện khác của lập pháp liên bang.

Đặc biệt là \$11.5 tỷ đã có sẵn cho các tiểu bang Mississippi, Louisiana, Alabama, và Florida qua Chương Trình Trợ Cấp Từng Lô để Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Block Grant Program, tức CDBG) của Ban Phát Triển Cư Xá và Đô Thị (Department of Housing and Urban Development, tức HUD). Số tiền này được chỉ định dành “giúp đỡ thiên tai, phục hồi và tái dựng hạ tầng kiến trúc trong khu vực bị ảnh hưởng và bị thiệt hại nhất do hậu quả của các trận bão trong Vịnh Mễ Tây Cơ năm 2005.” Lập pháp cũng cung cấp như sau:

- Cơ Quan HUD cho phép \$11.5 tỷ cho các tiểu bang bị ảnh hưởng, không có tiểu bang nào nhận hơn 54% của tổng số tiền; và
- Thống Đốc chỉ định một hay nhiều tập thể để quản trị ngân khoản trợ cấp cho tiểu bang; và
- đệ nạp một chương trình đến HUD cho biết rõ từng chi tiết sẽ sử dụng ngân khoản ra sao, với đến 5% trợ cấp của tiểu bang cho phép sử dụng về chi tiêu hành chánh.

Tại Mississippi, Cơ Quan Phát Triển Mississippi (Mississippi Development Authority, tức MDA), nơi đây đã quản trị ngân khoản CDBG do chánh phủ liên bang cung cấp mỗi năm, sẽ quản trị phần chia xẻ của Mississippi về ngân khoản CDBG dành cho Bão Katrina.

Để tiến đến mục đích đó, MDA có soạn thảo bản Tu Chính Chương Trình Hành Động Cục Bộ này về Gia Giảm Cho Người Trả Tiền Điện và Bảo Hiểm Gió liên đến khoảng \$410 triệu (\$360 triệu đặc biệt dành Gia Giảm Cho Người Trả Tiền Điện và \$50 triệu cho Gia Giảm Bảo Hiểm Gió) của số tiền thích hợp liên bang \$5.058 tỷ do HUD quản trị về giúp đỡ thiên tai và phục hồi dài hạn vì hậu quả của trận Bão Katrina tại Mississippi.

Chương Trình Hành Động Phục Hồi Cục Bộ Thiên Tai CDBG và các tu chính đề nghị/và các quy chế phụ thuộc gồm có:

- Chương Trình Trợ Cấp Cho Gia Chủ - \$3.26 tỷ, được HUD chấp thuận và điều hành
- Chương Trình Gia Cư Công Cộng- \$105 triệu, sẵn sàng chờ ý kiến công chúng

- Chương Trình Hạ Tầng Kiến Trúc Vùng - \$500 triệu, sẵn sàng chờ ý kiến công chúng
- Chương Trình Phát Triển Kinh Tế và Hồi Sinh Cộng Đồng - \$300 triệu, đang thảo luận với HUD

1). Gia Giảm Cho Người Trả Tiền Điện

Bão Katrina phá hoại rộng lớn hạ tầng tiện ích điện lực, có kết quả làm ngưng trệ nhiều dịch vụ của cơ sở kinh doanh và cộng đồng cư dân trong toàn Mississippi. Các hãng tiện ích đáp ứng mau lẹ sau cơn thảm họa để phục hồi dịch vụ cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Phí tổn cung cấp dịch vụ khẩn cấp và tạm thời và để xây dựng lại hạ tầng kiến trúc bị hư hại cho việc tái cung cấp dịch vụ vĩnh viễn thật là to lớn. Hiện tại, phí tổn này được các hãng tiện ích bị ảnh hưởng gánh chịu, đến giới hạn không được các hãng cung cấp bảo hiểm của họ trang trải. Cuối cùng, theo như luật Mississippi đòi hỏi, phí tổn tính cẩn thận về dịch vụ khẩn cấp và tạm thời và để xây dựng lại hạ tầng kiến trúc bị hư hại cho dịch vụ vĩnh viễn, ngoài mức tiền của hãng bảo hiểm, sau khi được Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Mississippi chấp thuận cho các hãng tiện ích có thẩm quyền chấp thuận, sẽ được chuyển qua người trả tiền điện có thẩm quyền.

Cư dân Mississippi trong toàn tiểu bang và đặc biệt trong Vùng Bờ Biển của Vịnh đã bị thiệt hại đáng kể do hậu quả của Bão Katrina, kể cả thất thoát tài chánh. Để giải quyết việc chuyển tất cả phí tổn chưa được bồi hoàn về chuẩn bị và thực hiện sửa chữa và phục hồi tiện ích liên quan đến Bão Katrina cho công dân đã bị thất thoát nhiều, Tiểu Bang tìm cách giảm nhẹ phí tổn đó và gánh nặng cuối cùng cho người trả tiền điện.

Mục tiêu của Chương Trình Gia Giảm cho Người Trả Tiền Điện là bảo vệ cơ sở kinh doanh và khách hàng cư dân khỏi gánh chịu toàn thể phí tổn của việc phục hồi và tái xây dựng hạ tầng kiến trúc tiện ích. Ngân khoản \$360 triệu sẽ được cấp qua chương trình này và sẽ bù qua phí tổn đáp ứng khẩn cấp không được bồi hoàn, phục hồi và tái thiết do các hãng tiện ích gánh chịu mà sẽ bằng cách khác chuyển qua người trả tiền điện. Phí tổn không được bồi hoàn là phí tổn xảy ra có cân nhắc cho các hãng tiện ích sau khi họ chịu khó và tích cực đòi hỏi tất cả tiền bồi hoàn bảo hiểm trong phạm vi điều khoản và điều kiện các kế ước bảo hiểm hiện hành để trang trải thiệt hại của họ và sau khi phí tổn này được chứng nhận như nói trong đây. Theo luật Tiểu Bang, phí tổn nào được bồi hoàn thể theo chương trình Gia Giảm cho Người Trả Tiền Điện, cũng không thể được bao gồm trong tiền tăng giá biểu cho người tiêu thụ.

Điều Kiện của Chương Trình

Người nộp đơn nào đủ điều kiện cho chương trình này bị giới hạn vào các hãng tiện ích điện và hơi đốt được Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Mississippi (Mississippi Public Service Commission) chứng nhận và với lãnh thổ dịch vụ trong vùng bị ảnh hưởng của Tiểu Bang có chỉ tiêu không được bồi hoàn do kết quả trận Bão Katrina. Phí tổn không được bồi hoàn, theo như luật Mississippi đòi hỏi, và như được Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng chấp thuận cho các hãng tiện ích có thẩm quyền, sẽ được chuyển qua người trả tiền điện có thẩm quyền. Phí tổn đó gồm có chi phí cấp cho khách hàng sĩ (kể cả các Hiệp Hội Điện Năng (Electric Power Associations, hay “EPA”) của Hãng Điện Lực Mississippi (Mississippi

Power Company, hay “MPC”) là nơi chia sẻ với họ trong số chi phí không được bồi hoàn về phục hồi. Khách hàng bán sỉ này có đủ điều kiện hưởng một trợ cấp kinh phí để thanh toán phần chia sẻ của họ về phí tổn này, với một số tiền không vượt quá tổng cộng là \$10 triệu. Phụ cấp cho phí tổn phục hồi do MDA ấn định vì mục đích này, sẽ được bao gồm trong tổng số trợ cấp của ngân khoản CDBG cho MPC để xuất trả chi phí dành cho khách hàng bán sỉ tương ứng.

Ngân khoản CDBG chỉ có thể được sử dụng về tái thiết và phục hồi, không phải cho lợi tức đã qua.

Phí Tổn Hội Đủ Điều Kiện

Hãng tiện ích nào đủ điều kiện có thể nộp một đơn xin trả lại tiền cho phí tổn chưa bồi hoàn về (1) chuẩn bị và cung cấp dịch vụ khẩn cấp, tạm thời, và tái lập vĩnh viễn dịch vụ tiện ích cho cơ sở kinh doanh và cư dân trong Mississippis đã bị mất điện do kết quả của trận Bão Katrina và (2) tái thiết hạ tầng kiến trúc tiện ích tiếp theo sau Bão Katrina. Mất lợi tức và thất thoát vì ngưng trệ kinh doanh không phải là phí tổn đúng điều kiện theo chương trình này. Thêm vào, phí tổn xảy ra như là một phần của điều hành thông thường là không đủ điều kiện.

Đối với đơn xin bồi thường về phí tổn chưa được bồi hoàn do thiệt hại vì hậu quả của Bão Katrina gây ra, tiền bồi hoàn được trang trải chiếu theo mọi khế ước bảo hiểm hiện hành sẽ là hàng đầu cho mọi cứu xét để nhận ngân khoản qua Chương Trình Hành Động Cục Bộ này. Do đó, việc trang trải chiếu theo các khế ước bảo hiểm hiện hành sẽ trả trước, hoặc trả lại cho Tiểu Bang, trong trường hợp việc bao che đó đã có tại chỗ. Mọi chi phí chưa được bồi hoàn nào còn lại sau khi nhận tất cả tiền thu hồi bảo hiểm hiện hành có thể được đệ nạp để cứu xét theo Chương Trình này.

Phí tổn đủ điều kiện gồm có chuẩn bị và cung cấp đáp ứng dịch vụ khẩn cấp và tạm thời, tái lập vĩnh viễn, và phí tổn cho hạ tầng kiến trúc, cản trở dịch vụ và cải tiến bắt buộc cho hạ tầng kiến trúc. Trường hợp phí tổn đủ điều kiện vượt quá ngân khoản trợ cấp \$360 triệu, hoặc số tiền bổ túc như có thể được cấp, sẽ có một trợ cấp theo tỷ lệ với các đương đơn dựa vào phí tổn được chứng nhận của họ.

Duyệt và Chấp Thuận Phí Tổn Đủ Điều Kiện

Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Mississippi là cơ quan tiểu bang phụ trách phân tích, chứng nhận và chấp thuận tất cả phí tổn và giá biểu của hãng tiện ích có thẩm quyền. Thế theo chương trình này, phí tổn chưa bồi hoàn theo đó một hãng tiện ích đang tìm cách gia giảm cho người trả tiền điện phải được đệ nạp cho Ủy Ban và Ban Nhân Viên Tiện Ích Công Cộng Mississippi, nơi đây sẽ theo dõi tiến trình thông thường và phương pháp của họ về cách phân tích, kiểm tra, công nhận hiệu lực, và chứng nhận phí tổn để ấn định tiêu chuẩn chiếu theo Chương Trình Gia Giảm Cho Người Trả Tiền Điện. Các hãng tiện ích bắt buộc chiếu theo luật quy chế Mississippi phải cho phép Ban Nhân Viên Tiện Ích Công Cộng Mississippi xem sổ sách và hồ sơ tài chánh của hãng theo như cần thiết, nhằm bảo đảm việc xác nhận các chi tiêu xin bồi hoàn về gia giảm cho người trả tiền điện. Việc tìm hiểu này cũng phải mở rộng cho giới chức liên bang, đúng theo việc quản trị ngân khoản liên bang cho chương trình này. Các hãng tiện ích muốn xin bồi hoàn tiền phải tiết lộ tất cả phần trang trải liên quan đến bảo hiểm và tình

trạng các đơn xin bồi thường đang chờ giải quyết và đã giải quyết. Ban Nhân Viên Tiện Ích Công Cộng Mississippi, sau khi phân tích và kiểm tra hồ sơ liên hệ, sẽ đưa ra một khuyến cáo cho Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng Mississippi, nơi đây sau đó sẽ cung cấp cho MDA một Lệnh ấn định và chứng nhận tổng số phí tổn chưa hoàn trả đủ điều kiện về gia giảm cho người trả tiền điện. Căn cứ vào Lệnh và thông tin này, MDA sẽ ấn định số tiền gia giảm cho người trả tiền điện cho mỗi người xin như nói trên đây.

2). Gia Giảm Tiền Bảo Hiểm Gió

Hiệp Hội Viết Khế Ước về Mưa Gió Mississippi (Mississippi Windstorm Underwriting Association, tức MWUA) là một hiệp hội thành lập theo quy chế do luật pháp bắt buộc, không kết hợp vào hiệp hội của tất cả hãng bảo hiểm viết khế ước bảo hiểm tài sản tại Mississippi trên căn bản trực tiếp. Mọi hãng bảo hiểm bắt buộc phải là thành viên của Hiệp Hội và tham gia theo tỷ lệ vào thất thoát của hiệp hội. MWUA cung cấp một thị trường bảo hiểm về mưa gió và mưa đá bằng sự tham gia bắt buộc của các hãng bảo hiểm tài sản điều hành trong Mississippi. Mọi người nào có một quyền lợi được bảo hiểm trong bất động sản tại các quận Harrison, Hancock, Jackson, Stone, George và Pearl River có thể xin bao che về gió và mưa đá của MWUA. MWUA không điều hành để thủ lợi. Cơ quan này được giám thị bởi một hội đồng do Ủy Viên Bảo Hiểm chỉ định cho Tiểu Bang Mississippi.

Như là kết quả của trận bão Katrina, trong 16,000 người chủ khế ước trong MWUA, hầu hết đều bị thất thoát cá nhân do tàn phá từ cơn bão, đang đối đầu với sự gia tăng 400% trong tiền đóng hàng năm của họ về bảo hiểm chống gió và mưa đá. Việc gia tăng khuynh đảo kinh tế này do kết quả tăng vọt giá biểu tái bảo hiểm chống nguy cơ về gió cho tài sản có nguy cơ cao trên Bờ Biển Vịnh Mississippi như là kết quả của trận bão Katrina. Hiện giờ phí tổn một khế ước MWUA là \$2,376 mỗi năm cho \$100,000 bảo hiểm vật dụng bên trong và \$200,000 cho kiến trúc một căn nhà cất bằng gỗ ép ở miền nam xa lộ 10 với tiền khấu trừ là \$500. Theo giá biểu đòi hỏi mới, tiền đóng hàng năm cho cùng căn nhà và vật dụng bên trong sẽ là \$11,826.

Trước trận bão Katrina, MWUA viết ra khoảng 16,000 khế ước về gió và mưa đá cho tài sản trên Mississippi Gulf Coast với giá trị tổng cộng kết hợp bảo hiểm là khoảng \$1.8 tỷ. Gần như tất cả các tài sản này bị các hãng bảo hiểm tư từ chối bảo hiểm. Đây là khế ước sau cùng cho chủ nhân nhà và người cho vay tiền mua nhà.

Đối với mùa bão năm 2005, MWUA giữ \$175 triệu về bao che tái bảo hiểm và bị thất thoát vượt quá \$600 triệu. Người ta nghĩ rằng thất thoát này sẽ tăng đến \$720 triệu. Việc này đòi hỏi các hãng thành viên tài trợ một số thất thoát ước lượng là \$545 triệu trên số \$175 triệu có sẵn để trang trải tái bảo hiểm.

Sau Katrina, MWUA đã tăng giới hạn tái bảo hiểm lên \$350 triệu cho mùa bão 2006. Phí tổn \$350 triệu tái bảo hiểm cho mùa bão 2006 là \$43 triệu - tăng gần \$34.2 triệu từ số tiền đóng \$8.8 triệu cho năm 2005. Không có tái bảo hiểm hợp lý, các hãng bảo hiểm sẽ không chịu viết khế ước bảo hiểm tài sản cho mọi nơi nào trong Mississippi vì phải để cho MWUA giám định.

Phí tổn gia tăng này sẽ được chuyển qua người tiêu thụ. Thật vậy, MWUA đã xin tăng giá biểu để tăng thêm \$34.2 tỷ chi phí cho việc tái bảo hiểm gây ra bởi việc tăng đột ngột sau bão Katrina. Việc xin tăng giá biểu này đã được gửi đến Ủy Viên Bảo Hiểm của Tiểu Bang Mississippi. Vai trò của vị này, tương tự như của Ban Nhân Viên Tiềm Ích Công Cộng và Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng đối với các hãng tiện ích, là phân tích, công nhận hiệu lực và kiểm soát giá biểu do các hãng bảo hiểm đặt ra trong Tiểu Bang.

Ngoài số tiền \$360 triệu cho khách hàng sử dụng tiện ích, Tiểu Bang sẽ có một trợ cấp đến \$50 triệu, (trả trên 2 năm) cho MWUA để giải tỏa phí tổn thêm cho người tiêu thụ của bảo hiểm gió xin được của MWUA. Ủy Viên Bảo Hiểm sẽ công nhận hiệu lực và kiểm soát giá biểu xin của MWUA và chứng nhận cho MDA biết tiền trả trợ cấp là thích hợp và được bảo trợ chính xác. Trong khi trợ cấp này không vô hiệu nhu cầu tăng giá biểu, chắc chắn nó sẽ giảm cường độ của giá biểu gia tăng. Vì các cuộc điều trần về giá biểu hiện đang tiến hành, rất khó để xét hậu quả sau cùng. Nếu giá biểu tăng từ 75-150% (cho \$100,000 về đồ vật trong nhà và \$200,000 cho nhà bằng gỗ ép), giá biểu sẽ nằm trong mức \$4,000 - \$6,000.

Việc gia tăng đột ngột phí tổn tái bảo hiểm cho chương trình bảo hiểm gió có liên hệ trực tiếp đến phí tổn và là bài học từ Bão Katrina. Năm lần gia tăng là một tăng gia bất thường trong phí tổn tái bảo hiểm. Nhiều quan sát viên trong ngành nghĩ rằng nếu không có trận bão lớn khác, phí tổn tái bảo hiểm sẽ giảm sút đáng kể cho mùa bão năm 2007. Với một trợ cấp để bao che việc tăng vọt phí tổn tái bảo hiểm, Hiệp Hội có thể giảm số tiền đóng bảo hiểm gia tăng cần cho năm 2006. Nếu phí tổn tái bảo hiểm giảm theo như dự tính trong năm 2007, một việc gia tăng tiền bảo hiểm 4 lần sẽ không cần thiết. Nếu giá biểu tái bảo hiểm giảm xuống trong năm 2007, MWUA sẽ phải xin gia tăng giá biểu để tài trợ phí tổn tái bảo hiểm. Nhưng 16,000 người chủ kế ước sẽ có hai năm để phục hồi từ thất thoát của Bão Katrina trước khi đối đầu với phí tổn bổ túc này.

Việc gia giảm phí tổn này là không thể thiếu cho việc phục hồi Gulf Coast. Nếu không đủ tiền để trả bảo hiểm, các cố gắng tài trợ và tái thiết sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Giúp đỡ cho chương trình này trong vòng 2 năm tới sẽ giảm hậu quả của tiền đóng tái bảo hiểm gia tăng vì Katrina. Ngoài ra, người ta tính trước rằng việc chấp thuận luật lệ xây cất vững chắc hơn sẽ có một hậu quả trong việc gia giảm như đã thấy tại tiểu bang Florida.

Theo Dõi

Việc phân tích và kiểm soát phí tổn đủ điều kiện như do Ban Nhân Viên Tiềm Ích Công Cộng Mississippi và các Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm thực hiện, sẽ giúp công nhận hiệu lực tiền trả theo chương trình này.

Điều Tra và Gia Giảm Trường Hợp Xảy Ra vì Gian Lận, Lam Dụng và Điều Hành Sai Trái

MDA sẽ hợp tác với các Cơ Quan Quy Luật Tiểu Bang và HUD để khai triển thủ tục làm nhẹ trường hợp gian lận, lạm dụng, và/hay điều hành sai trái. Kiểm Tra Viên của Tiểu Bang Mississippi sẽ có một toán điều tra được chỉ định để điều tra trường hợp nghi ngờ có gian lận. Một yếu tố kiểm soát quan

trọng sẽ là MDA và các Cơ Quan Quy Luật có nhiệm vụ riêng đặc biệt, có kiểm chứng và kiểm soát tại tất cả các cấp.

Giới Thiệu Khiếu Nại

Khiếu nại viện dẫn một vi phạm đặc biệt về đòi hỏi thuộc quy chế hay quy luật, gồm có điều tra của Quốc Hội, do HUD nhận được tại cấp Trụ Sở Chánh, Vùng, hoặc Văn Phòng Tại Chỗ sẽ được gửi đến văn phòng thích hợp của Tiểu Bang để trả lời.

Hoạt Động Đủ Điều Kiện và Mục Tiêu Quốc Gia

Hoạt động đủ điều kiện nói trong chương trình cục bộ này gồm có:

- 1) Phí tổn hoạch định và hành chánh ước lượng ít hơn 5%. Tiêu chuẩn mục tiêu quốc gia không áp dụng riêng rẽ cho các hoạt động hoạch định và quản trị.
- 2) Chương Trình Gia Giảm cho người trả tiền điện – tổng cộng ước lượng số tiền là \$360 triệu. Chương trình này sẽ đáp ứng mục tiêu nhu cầu cấp bách.
- 3) Gia Giảm Bảo Hiểm Gió – tổng cộng ước lượng số tiền là \$50 triệu. Chương trình này sẽ đáp ứng mục tiêu nhu cầu cấp bách.

Môi Trường

MDA sẽ hợp tác với HUD để phát triển và áp dụng các cuộc duyệt xét và/hay giám định môi trường thích hợp.

Chương Trình Tham Gia của Công Dân

MDA sẽ thỉnh cầu ý kiến của dân chúng về tu chính này và kèm theo, với câu trả lời, trong chương trình cuối cùng gửi đến HUD để xin chấp thuận.

Tu Chính Quan Trọng

Tiểu Bang nhìn nhận là mọi thay đổi nào thay đổi tánh chất, mục đích hoặc tầm mức của các chương trình nói trong đây sẽ là một tu chính quan trọng đòi hỏi ý kiến của công chúng và sự chấp thuận của HUD. Các phần thêm vào hoặc hủy bỏ các hoạt động của chương trình hay thay đổi người nhận cũng tạo ra nhu cầu cho một tu chính chương trình đòi hỏi ý kiến của công chúng và sự chấp thuận của HUD.

Bãi Miễn

Vì tánh chất của các chương trình phục hồi này và hậu quả của nó đối với cư dân trong toàn khu vực phục hồi, Tiểu Bang yêu cầu một sự bãi miễn đòi hỏi là 50% thấp/trung bình. Ngoài ra, nếu có thắc

mắc nào về điều kiện của chương trình gia giảm bảo hiểm gió, MDA yêu cầu bãi miễn để cho phép chương trình này được áp dụng như mô tả.

Thỉnh Cầu Ý Kiến của Dân chúng

Tiểu Bang Mississippi phát hành dự thảo tu chính này để thỉnh cầu ý kiến dân chúng. Dự thảo chương trình sẽ có sẵn tại các tòa án và văn phòng hành chính quận, và tòa đô chính. Ý kiến có thể gửi bằng điện thoại đến số 601-359-9280. Dự thảo chương trình cũng có sẵn trên mạng lưới www.mshomehelp.gov. Mẫu ý kiến có sẵn tại điểm này hoặc ý kiến có thể gửi bằng điện thư (e-mail). Ý kiến nào nhận được không quá ngày 24 tháng Sáu, 2006 sẽ được cứu xét. Thay đổi sẽ được thực hiện vào lúc đó, và sau đó, tu chính cuối cùng cho Chương Trình Hành Động sẽ được gửi đến HUD để xin chấp thuận.